

## ภาคปชช.-สื่อเปิดเวทีตลาดนัด ชุกलयุทธ'ติดดาว'-ชำแหละนโยบายพรรค

● เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนจับมือภาคีสื่อเปิดเวที 'ตลาดนัด' ขายนโยบายสู่พรรคการเมือง 5 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเปิดตัว 'กลยุทธ์ติดดาว' ชำแหละนโยบายพรรคการเมือง ทำได้จริงหรือแค่ขายฝัน เปิดเวทีแรก 5 พฤศจิกายน ถึง "หมอประเวศ" ปาฐกถา "10 เรื่องชนะวิกฤติชาติที่นายฯ ใหม่ควรทำ"

เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข จัดแถลงข่าว "ตลาดนัดนโยบาย" ขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ โดย ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ตัวแทนเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข กล่าวว่า เครือข่ายประกอบด้วยสถาบันทางวิชาการ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพสื่อ คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้น

โดยมุ่งที่จะเชื่อมโยงภาคประชาชนที่รวมถึงภาควิชาการและสื่อ กับนโยบายการเมืองทั้งในการเสนอนโยบายต่อสาธารณะ และติดตามตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองที่นำเสนอ โดยจะจัดกิจกรรม "ตลาดนัดนโยบายภาคประชาชน" ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวทีแรกจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เวลา

08.30-12.00 น. ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี จะมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "10 เรื่องชนะวิกฤติชาติที่นายกรัฐมนตรีใหม่ควรทำ"

นายเถลิง สมทรัพย์ นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า ในส่วนของภาคด้านสื่อมวลชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข่าวสารการเมืองเชิงสร้างสรรค์ เช่น เรื่องนโยบาย แทรกข่าวการย้ายพรรคหรือกล่าวโจมตีบุคคล ไฮไลต์อีกอย่างบนเวทีในวันที่ 5 พฤศจิกายน คือ การเปิดตัวกลยุทธ์ 'ติดดาว' ซึ่งจะใช้ในเวทีต่อไป ที่มีกรให้แต่ละพรรคการเมืองมาเสนอนโยบายด้านต่างๆ ของตน และให้ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนมาร่วมกันให้ดาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดเวทีติดดาวไม่ได้ต้องการบอกว่่านโยบายของใครดีหรือไม่ดี เพียงแต่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่่านโยบายต่างๆ ที่พรรคการเมืองเสนออกมามีผลอย่างไร โดยคำนึงรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถร่วมวิเคราะห์ได้ จากตัวอย่างจากเวทีที่จะสาธิตการวิเคราะห์ และย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย ๆ ด้วยการใช่วิธีติดดาว อันจะเป็นการกระตุ้นให้คนกลับมาสนใจเรื่องนโยบายการเมืองให้มากขึ้น

"วิธีติดดาวจะช่วยดึงให้ประชาชนมาตั้งข้อสงสัยว่่าทำไมนโยบายด้านนี้ พรรคนี้ถึงได้ดาวเยอะ อีกพรรคได้ดาวน้อย ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อในวงกาแพ ไม่ว่่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม" รศ.นิพนธ์ กล่าว